

Tin Túc Manmin

Số 65 24 Tháng 12, 2017

Công Việc Quyền Phép Làm Yên Cơn Bão

Xuất Hiện trên Nhiều Phương Tiện Truyền Thông Báo Chí

Bao Gồm *The Washington Post*!



Mục sư trưởng Tiến sĩ Jaerock Lee đã gặp Đức Chúa Trời hằng sống sau bảy năm mang bệnh. Khi gặp Đức Chúa Trời, ông đã được chữa lành khỏi mọi bệnh tật mình và Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông bước vào chức vụ mục sư. Năm 1982, ông thành lập Hội Thánh Manmin, qua sự kiêng ăn và cầu nguyện, hội thánh đã cho thấy vô số dấu kỳ phép lạ và những công việc quyền năng và hiện nay đã trở thành một hội thánh lớn. Tiến sĩ Lee đã tiến hành nhiều chiến dịch với sự tham dự của hàng trăm ngàn người hoặc hàng triệu người ở nhiều quốc gia, trong đó có ở Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ, Pakistan và Kenya.

Thông qua lời cầu nguyện của ông, nhiều bệnh không chữa được và những căn bệnh giai đoạn cuối như AIDS đã được chữa lành, và thị lực kém đã được phục hồi. Người què bước đi và nhảy nhót, người điếc được nghe, và phụ nữ vô sinh có con. Lời cầu nguyện

mang mưa ngọt ngào đến những vùng bị hạn hán nặng nề và thậm chí khiến mưa như trút nước dừng lại. Những công việc đáng kinh ngạc của Đức Thánh Linh được bày tỏ qua lời cầu nguyện của ông đã được mọi người khắp thế giới biết đến, và nhiều người đã gửi yêu cầu cầu nguyện của họ khi họ phải đối mặt với thảm họa.

Vào đầu tháng 9 năm 2017, nhiều người ở Hoa Kỳ run lên vì sợ hãi trước cơn bão cực mạnh có tên 'Irma' đang nổi dậy phía đông nam đất nước. Để tránh thảm họa lớn, các mục sư ở Hoa Kỳ đã gửi lời cầu nguyện tới Tiến sĩ Jaerock Lee. Sau khi cầu nguyện, cơn bão Irma đã thay đổi hướng đi của nó, suy yếu, và tan rã. Cuối cùng, Hoa Kỳ đã tránh được thiên tai. Ngay cả trước công việc kỳ diệu này, các mục sư và tín đồ Hoa Kỳ đã trải qua những công việc như vậy nhiều lần. Vào tháng 10 năm 2016, cơn bão Matthew đã suy yếu trong một ngày sau khi Tiến sĩ Lee

cầu nguyện. Các cơn bão Joaquin vào năm 2015, Irene năm 2011, và Gustav trong năm 2008 ít có ảnh hưởng tiêu cực đến họ nhờ lời cầu nguyện của ông.

Công việc của Đức Chúa Trời liên quan đến cơn bão Irma này đã được đăng tải trên *The Washington Post* được công bố vào ngày 6 tháng 10. Tiêu đề là "Bão Irma biến mất nhờ lời cầu nguyện của vị mục sư người Hàn Quốc Tiến sĩ Jaerock Lee."

The Washington Post được xem là một trong những tờ báo hàng đầu hàng đầu của Hoa Kỳ cùng với *The New York Times* và *The Wall Street Journal*.

Thông điệp được đăng tải tường thuật rằng cơn bão Irma, cơn bão mạnh nhất trong số những cơn bão xảy ra ở Đại Tây Dương, được cho là gây ra rất nhiều tổn thất nhưng nó đã suy yếu và tan rã chỉ sau khi Tiến sĩ Jaerock Lee, được gọi là "mục sư

quyền năng", cầu nguyện theo yêu cầu của các mục sư ở Hoa Kỳ.

Thông điệp bao gồm lời chứng của Tiến sĩ Mikhail Morgulis, người sáng lập Spiritual Diplomacy sống ở Florida. Việc Tiến sĩ Lee cầu nguyện đầy thảm họa ở DR Congo được tường thuật là một phần của một cuộc phỏng vấn với Sebastian Impeto, lãnh đạo của Christian Party ở DR Congo, người đã tuyên bố: "Năm 2014, virus Ebola đã lan tràn ở nước tôi. Tôi đã gửi yêu cầu cầu nguyện cho Tiến sĩ Jaerock Lee và, bằng lời cầu nguyện bởi đức tin của ông, số nạn nhân và sự chết đã chấm dứt."

Các bài đăng đã được tường thuật bởi Assist News Service ở Mỹ (www.assistnews.net); Christian Telegraph (www.christiantelegraph.com), một phương tiện truyền thông hàng đầu ở Canada; KNS News (www.kns.tv); Báo chí Cơ đốc giáo; và các phương tiện truyền thông báo chí khác.



Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

Lý Do Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh qua Tay và Chân

“Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh” (Ê-sai 53:5).

ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. Lại nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng què chân mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào địa ngục.” Chúa Giê-su vô tội đã cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi mình, chúng ta phạm bởi bàn tay và bàn chân của mình bởi sự đóng đinh xuyên qua bàn tay và chân của Ngài và chảy máu đến chết.

Do đó, hãy ai tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa mình đều có thể được tha thứ mà không cần cắt tay và chân của mình khi người ấy ăn năn và thậm chí có thể thoát khỏi mọi tội lỗi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Để tha cho tội lỗi của chúng ta và bảo vệ không cho chúng ta sa xuống địa ngục, Chúa Giê-su đã tự chịu khổ hình trên thập tự giá.

Tuy nhiên, trong số những người xưng nhận đức tin mình vào Chúa Giê-su và tuyên bố ăn năn tội lỗi bằng trên đầu môi mình, nhiều người trong số họ vẫn còn sống trong tội lỗi. 1 Giăng 1:6 cho chúng ta biết rằng, “Vị bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật.” Nếu thật sự tin rằng Chúa Giê-su đã bị đóng đinh xuyên thủng bàn tay và chân trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta, chúng ta không thể phạm tội một lần nữa.

thách với lòng biết ơn sẽ mang lại những phước lành về cả thuộc linh và thuộc thể.

Chúng ta nên làm gì nếu các thử thách và đau khổ đến trên con đường mình bởi vì chúng ta không sống theo Lời của Đức Chúa Trời? Đã đến lúc chúng ta nhanh chóng ăn năn và xoay khỏi đường lối mình trong quá khứ. Một khi phá bỏ bức tường tội lỗi và cầu nguyện bởi đức tin, những thử thách và đau khổ không còn cách nào khác ngoài việc bị đuổi đi. Trong một số trường hợp, chúng ta có thể gặp khó khăn không phải vì tội lỗi của mình mà bởi những rủi ro. Ngay cả trong những thời điểm đó, Đức Chúa Trời sẽ làm công việc của Ngài theo đức tin chúng ta nếu chúng ta tin cậy nơi Ngài. Vì Chúa Giê-su đã chịu sự rửa sả ấy trên thập tự giá, mọi người đều có thể được tha tội bởi đức tin và thoát khỏi sự rửa sả của luật pháp.

Phải chăng điều này có nghĩa là chúng ta xưng nhận, “Lạy Chúa, con tin!” Sẽ bảo đảm cho chúng ta sự tha thứ vô điều kiện? Như Kinh Thánh cho chúng ta biết trong 1 Giăng 1:7, “Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Giê-su, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” Sự tha thứ tội lỗi là điều kiện của chúng ta khi bước đi trong Sự Sáng. Không nơi nào trong Kinh thánh chúng ta có thể tìm thấy rằng chúng ta vẫn có thể nhận được sự cứu bất luận tội lỗi.

Chúa Giê-su cũng cho chúng ta biết trong Ma-thi-ơ 7:21, “Chẳng phải hề những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” Sự tha thứ sẽ được ban cho và sự cứu rỗi hoàn hảo chỉ trọn vẹn khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của mình, ăn năn tội lỗi chúng ta, cố gắng không bao giờ phạm tội nữa, và bước đi trong Sự Sáng.

3. Sự Khác Biệt Trong Sự Miêu Tả của Kinh Thánh về Những Gì Hai Tên Cướp Đã Nói

Khi Chúa Giê-su bị đóng đinh, nhiều người tụ tập để xúc phạm và nhục mạ Ngài. Ở hai bên Chúa Giê-su đều có cây thập giá mà trên đó hai tên cướp bị đóng đinh. Liên quan đến chúng, chúng ta tìm thấy trong Ma-thi-ơ 27:44, “Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhểch móc Ngài như vậy.” Còn Lu-ca 23:39-43, chúng ta thấy một tên cướp “máng nhểch Chúa” và tên cướp

kia “quờ trách nó.”

Làm thế nào để có thể giải thích sự khác biệt trong sự ghi chép? Đây là một phần công việc của Chúa để độc giả của các thế hệ tương lai có thể có được một hình ảnh sinh động hơn của sự kiện. Một hình ảnh hiện ra trong tâm trí chúng ta: ba cây thập tự đứng trên đồi Gô-gô-tha, một đám đông lớn tụ tập để chứng kiến những cuộc hành quyết sắp xảy ra. Có những người lính La mã với thương giáo và thuẫn đang cố gắng ngăn chặn một đám đông người xem cứ tràn đến như nước lũ.

Trong tình huống hỗn loạn như vậy, một người đứng bên một tên cướp sẽ có thể nghe thấy rõ ràng những gì mà tên này nói ra, nhưng không nghe rõ ràng những lời của tên cướp kia. Nói cách khác, kẻ cướp ăn năn quờ trách tên cướp kia đang xúc phạm Chúa Giê-su có thể nghe như thể kẻ ăn năn đang máng nhểch Chúa Giê-su. Tuy nhiên, những người đứng bên cạnh kẻ ăn năn bên cạnh Chúa Giê-su có thể nghe rõ lời của cả hai tên cướp và Chúa Giê-su và ghi chép chính xác sự việc.

Lẽ đương nhiên, Đức Chúa Trời toàn năng có thể bày tỏ cho người chép Kinh thánh mọi chi tiết đã xảy ra. Tuy nhiên, bằng cách cho phép những sự khác biệt trong việc ghi chép, Đức Chúa Trời đã làm cho những người đọc Kinh thánh trong sự soi dẫn của Đức Thánh Linh để có một bức tranh sống động về sự đóng đinh của Chúa Giê-su giống với việc xem một bộ phim trên màn hình rộng trong một nhà hát được trang bị tốt.

Vì vậy, khi gặp những phân đoạn Kinh thánh không hợp với cách suy nghĩ của chúng ta, thay vì phán xét bằng những suy nghĩ theo tiêu chuẩn xác thịt, trước hết chúng ta phải hiểu ý nghĩa thiêng liêng trong sự soi dẫn của Đức Thánh Linh.

Thưa anh chị em thân mến trong Đấng Christ, khi anh chị em đã học được lý do Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh vào tay và chân của Ngài, thì anh em phải nhận được sự tha tội của mình bằng cách tin điều này. Tôi cầu nguyện nhân danh Chúa để tay và chân của chúng ta sẽ là những sứ giả được phước rao truyền tình yêu của Đấng Cứu Rỗi chúng ta, và chúng ta sẽ hiểu Lời Chúa bằng sự soi dẫn của Đức Thánh Linh và vui hưởng tất cả quyền phép và phước hạnh mà chúng ta được hưởng khi được làm con cái của Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-su chịu khổ nạn trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời, Đấng muốn cứu loài người, tất cả đều trở nên tội lỗi. Vậy, ý nghĩa sự quan phòng, trong đó Chúa Giê-su bị đóng đinh vào tay và chân là gì?

1. Lý Do Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh qua Tay và Chân

Hầu hết các hình thức hành quyết đều kết thúc trong một khoảng thời gian tương đối ngắn mà không gây ra nhiều đau đớn cho thân thể. Tuy nhiên, thập hình, bắt phải chịu đau đớn dữ dội trong một thời gian dài. Khi cả hai bàn tay và bàn chân của một người bị đóng đinh vào một cây thập giá bằng gỗ, sau đó được dựng lên vuông góc với mặt đất, tất cả trọng lượng của người đó đều di chuyển xuống phía dưới thân thể và thậm chí còn đau đớn hơn nữa khi những đinh đâm xuyên qua. Hơn nữa, khi những kẻ thực thi việc hành quyết tránh đóng đinh những bộ phận quan trọng của cơ thể, người đó chảy máu liên tục và chịu đau đớn và đau khổ cho đến hơi thở cuối cùng.

Vì sao Đức Chúa Giê-su đã bị đóng đinh vào tay và chân của Ngài? Ấy là để cứu chuộc nhân loại khỏi tất cả những tội lỗi mà Người đã phạm và sẽ phạm bởi tay và chân.

Mác 9:43-45 chép rằng, “Nếu tay

2. Bước Đi trong Sự Sáng Để Được Tự Do Khỏi Sự Rửa Sả của Luật Pháp

Chúa Giê-su vô tội đã bị rửa sả thay cho chúng ta bằng cách chết trên cây thập tự gỗ, và chúng ta là những người tin điều này đã được tha thứ mọi tội lỗi mình và đã được buông tha khỏi rửa sả của luật pháp. Những người tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của mình đã được giải thoát khỏi bệnh tật, ốm yếu, nghèo đói, và mọi thứ tai họa khác.

Vì thế, những con cái của Đức Chúa Trời là những ai đã tin nhận Chúa và sống theo Lời của Đức Chúa Trời luôn luôn ở dưới sự đoái xem của Ngài. Nếu các thử thách và đau khổ đang đến theo con đường của họ ngay cả khi họ sống bằng Lời của Đức Chúa Trời, những thử thách này nhằm cho sự ban phước. Gia-cơ 1:12, “Phước cho người bị cám dỗ vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mảo triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.” Như đã nói, vượt qua những thử

Tín Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ hơi là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên Đàng đời đời.
- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó. "[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài." (Công Vụ 17:25) "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12)

Tin Túc Manmin

Vietnamese

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ân Hành

Address: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 08389
 Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
 Website: www.manmin.org/english
www.manminnews.com
 Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin



“Tôi đã gặp Tiến sĩ Jaerock Lee một lần nữa sau 21 năm!

Ông ấm áp và dịu dàng, và quyền năng ông đã trở nên lớn hơn!”

Thưa Tiến sĩ Martin Francisco Álvarez

- Hiệu trưởng Khối Nam của Đại học Thần học Latinh
- Chủ tịch Hiệp hội các Mục sư Florencio Varela
- Lãnh sự danh dự của Cộng hòa Burundi tại Argentina
- Là thành viên của Ban Tổ chức Hội nghị phục hưng của Tiến sĩ Jaerock Lee năm 1996 và 1997

Vào ngày 8 tháng 10, Nhà thờ Trung tâm Manmin đã có buổi lễ kỷ niệm 35 năm thành lập và buổi trình diễn cho lễ kỷ niệm. Nhiều mục sư và tín hữu đến từ nhiều nơi của Hàn Quốc và hai mươi ba nước khác. Trong số đó có một mục sư từ Argentina ở Nam Mỹ. Ông là Tiến sĩ Martin Francisco Álvarez, người đã làm việc với tư cách là thành viên của Ban tổ chức Hội thảo Mục sư của Mục sư Jaerock Lee đã tổ chức tại Argentina hai mươi năm trước. Ông đến Hàn Quốc với tấm Bằng Khen Thưởng dành cho chức vụ của Manmin. Đây là lời chứng của ông.

Đó là một phước hạnh lớn và vinh dự đối với tôi.

◆ Ông gặp Tiến sĩ Lee một lần nữa sau hai mươi mốt năm. Chắc hẳn ông tràn ngập cảm xúc.

Vâng. Năm 1996, lần đầu tiên tôi gặp bác sĩ Lee ở Argentina. Tôi đã có một cảm giác mạnh mẽ rằng ông là một con người đặc biệt của Đức Chúa Trời. Kể từ đó, 21 năm đã trôi qua. Quyền năng của ông đã trở nên lớn hơn, và chức vụ của ông đã được mở rộng rất nhiều.

Tôi lại gặp lại ông trong chuyến thăm Hàn Quốc này. Tôi cảm thấy giống như mình được gặp người cha yêu quý. Mắt ông nhìn tôi và tình yêu của ông mà tôi cảm thấy chạm vào trái tim mình sâu sắc như thể tôi đang ở cùng với cha mình và gia đình. Tôi đã không chỉ tôn trọng ông, mà còn cảm thấy ông như người trong gia đình. Cảm xúc động chạm sâu sắc trong lòng tôi.

◆ Chúng tôi nghe nói ông vừa mở nhà thờ chi nhánh Manmin ở Argentina.

Khi chuẩn bị cho hội nghị được tổ chức ở Argentina năm 1997, tôi dịch và biên tập sách của Tiến sĩ Lee và biên tập *Tin Tức Manmin* bằng tiếng Tây Ban Nha. Qua cơ hội này, tôi đã được đưa vào chức vụ của Manmin. Nó rất khác với việc nhìn Manmin với tư cách một khán giả từ bên ngoài. Tôi cảm thấy ngạc nhiên và may mắn ở một mức độ khác.

Dựa trên kinh nghiệm của tôi về Manmin, tôi đã tổ chức cuộc hội nghị đầu tiên dưới tên của nhà thờ chi nhánh Manmin ở Argentina hai tháng trước. Tôi đang lên kế hoạch thuyết giảng về chức vụ của Manmin và lời sự sống của Tiến sĩ Lee.

◆ Theo quan điểm của Hiệu trưởng của một chủng viện thần học, ông có thể bình luận về những bài giảng luận của Tiến sĩ Lee?

Thế hệ này khao khát lẽ thật của Đức Chúa Trời. Có rất nhiều mục sư và nhà tiên tri giả dối, những người đã lừa dối người khác vào thời cuối cùng này. Tôi chưa bao giờ nghe những lời sự sống như trong các thông điệp của Tiến sĩ Jaerock Lee. Thông điệp và sách của ông đầy dẫy Lời Sự Sống, đó là Chân Lý. Phúc âm thánh khiết mà ông đã giảng rất có giá trị, không có các lý thuyết thần học nào như Cơ Đốc học Tiến bộ và thần học tự do có thể so sánh với nó. Nó cũng nói cụ thể mỗi quan

hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời một cách rất dễ hiểu. Nó giải thích rõ ràng về ý muốn của Đức Chúa Trời, làm thế nào để sống theo ý muốn của Ngài, và mục đích của đời sống Cơ Đốc nhân.

Tôi là Hiệu trưởng của Southern Cone của Đại học Thần học ở Latinh. Chủ tịch LUT, Tiến sĩ Manuel Tigerino, cũng muốn làm việc cùng với chủng viện Manmin International Seminary.

◆ Ông nghĩ gì về những công việc quyền năng vượt không gian và thời gian tuôn tràn ở Manmin?

Không chỉ ai cũng đều có thể cầu nguyện được như Tiến sĩ Lee. Ấy là như thể mọi việc được thành theo lời công bố của Đức Chúa Trời. Nó cũng giống như lời cầu nguyện của Ê-li-sê mở cửa thiên đàng và một phụ nữ được ban phước mang thai khi tiên tri Ê-li-sê nói tiên tri. Đức Chúa Trời đáp lời sự cầu nguyện của Tiến sĩ Lee, người của Đức Chúa Trời.

◆ Chuyến thăm của ông đến Muan Sweet Water Site như thế nào?

Tôi ném thử nước từ giếng mà không nhận được lời cầu nguyện của Tiến sĩ Lee, gần với Muan Sweet Water Well ở Muan. Nó không chỉ mặn mà còn đắng. Nhưng Muan Sweet Water mà Tiến sĩ Lee cầu cho thì ngọt ngào. Tôi cảm thấy tươi mát và phục hồi như thể tôi trở về nhà từ hành trình mệt mỏi và được tắm mát.

Tôi cũng đã được trải nghiệm thế giới tâm linh. Đôi mắt thiêng liêng của tôi mở ra, và tôi nhìn thấy những thiên sứ lớn hơn những cây đang đứng trong một sự hình thành mặt trăng nửa mặt tại chỗ Muan Sweet Water tràn ra. Tôi thấy một cầu vồng bao quanh mặt trời, mặt trời xoay tròn, và một hình ảnh hình trái tim ở giữa mặt trời. Tôi cũng thấy mặt trời được chia thành nhiều phần giống như sự phân chia phôi, và nó đã khiến tôi nhận ra rằng các cặp vợ chồng vô sinh sẽ có con khi họ uống Muan Sweet Water. Tôi chắc chắn rằng Muan Sweet Water chứa đựng quyền năng tái tạo.



Hội thảo Mục sư Argentina năm 1996



Với Tiến sĩ Jaerock Lee và Thị trưởng Florencio Varela



Hội thảo Mục sư và Hội nghị Phục Hưng của Argentina năm 1997

◆ Ông cảm thấy thế nào trong chuyến thăm đầu tiên tới Manmin Central Church?

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn khi ở bên cạnh Tiến sĩ Jaerock Lee một lần nữa trong kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Manmin Central Church. Tôi ước ao ghé thăm nhà thờ đầy tình yêu tràn ngập trong suốt hai mươi mốt năm, và đây là khoảnh khắc mà ước muốn dài lâu của tôi đã được hoàn thành.



“Chúa Thánh Linh dẫn tôi đến Nhà thờ Trung Tâm Manmin!”

Mục sư Francisco Lorite Exposito, Nhà thờ Maranatha Revival, Tây Ban Nha

Bảy năm trước, tôi nghe nói rằng một người trước ngưỡng cửa sự chết đã được chữa lành bằng lời cầu nguyện của một mục sư. Ấy là mục sư có quyền năng của Thượng Đế. Tôi tự hỏi ông là ai bởi vì tôi có một khao khát mạnh mẽ được bày tỏ quyền năng của Thượng Đế.

Tôi tha thiết muốn biết nhiều hơn về ông và tự hỏi điều gì khiến ông có thể bày tỏ được quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi liền tìm kiếm và truy cập trang web của Nhà thờ Trung tâm Manmin, và học biết về chức vụ. Tôi đã lắng nghe những thông điệp của Mục sư trưởng Tiên sĩ Jaerock Lee trên trang web, và tôi đã rất ấn tượng. Những dấu kỳ phép lạ thể hiện qua ông thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn.

Theo thời gian, tôi đã có thêm nhiều trông đợi và tôn trọng dành cho Manmin hơn. Tôi rất muốn thăm nhà thờ, gặp gỡ Tiên sĩ Lee một cách trực tiếp và nghe về khái tượng tương lai dành cho Manmin.

Chúa mở đường, và vào đầu tháng 10 năm 2017, cuối cùng tôi đã đến thăm nhà thờ trong tuần kỷ niệm 35 năm của nhà thờ với một trưởng lão của nhà thờ tôi. Khi tôi nhìn thấy Manmin và nghe nói về khái tượng của nhà thờ, tôi rất kinh ngạc.

Điều đáng kinh ngạc nhất là tình yêu và sự tận tụy của



Tiễn sĩ Lee. Khi tôi tận mắt nhìn thấy ông, ông chào tôi rất nhẹ nhàng và ôm tôi nồng nhiệt. Trên thực tế, ông là một mục sư thành công và có quyền năng lớn của Đức Chúa Trời, nhưng ông khiêm tốn và dịu dàng. Khuôn mặt ông tạo ấn tượng sâu sắc đối với tôi.

Tôi cũng cảm động bởi buổi biểu diễn vì tôi cảm nhận sự thiêng liêng sâu sắc trong họ. Sau khi tôi trải nghiệm sự khiêm tốn và tình yêu của Manmin, tôi đã trải qua những thay đổi lớn trong cả chức vụ và cuộc sống cá nhân của mình.

Tôi chưa bao giờ được chứng kiến một chức vụ như là chức vụ của Tiên sĩ Lee cấp theo quyền năng, dấu kỳ phép lạ của Chúa. Manmin đầy quyền năng và thuộc linh trong mọi sự. Đặc biệt, trong Manmin, các dấu kỳ phép lạ và quyền năng của Đức Chúa Trời liên tục được tỏ ra mà thế hệ này cần đến. Tôi tin rằng Manmin là kế hoạch tuyệt vời và vinh quang của Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người của tất cả mọi quốc gia vào thời cuối cùng này.

Tôi cũng tin rằng Chúa có một kế hoạch cho tôi và Manmin. Tôi sẽ làm theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và cùng với Manmin để các mục sư và tín hữu ở Tây Ban Nha và tất cả các nước Châu Âu biết đến Manmin và quyền quyền năng Đức Chúa Trời.

“Các bài giảng của Tiên sĩ Jaerock Lee đã làm thay đổi hoàn toàn đời sống tôi!”

Nữ chấp sự Soonja Cho, Naples, Florida, Hoa Kỳ

Một ngày vào năm 2014, tôi đã xem một bài giảng trên YouTube. Đó là bài giảng có tựa đề “Địa ngục”. Tôi nhận được nhiều ân sủng từ thông điệp chính xác theo như Kinh thánh. Tôi tự hỏi nhà thờ đó là nhà thờ nào mục sư đó là ai. Ông là mục sư của Nhà thờ Trung tâm Manmin.

Trên trang web của nhà thờ (www.manmin.org), tôi đã tìm thấy hàng trăm bài giảng mà Mục sư trưởng Tiên sĩ Jaerock Lee đã giảng. Trong khi tôi đang lắng nghe những bài giảng đó, tôi nghĩ, ‘Ông chỉ giảng về lẽ thật!’ Tôi tiếp tục lắng nghe các bài giảng của ông. Ông đã trả lời tất cả những câu hỏi mà tôi luôn lơ lửng trong đầu. Tôi rất hạnh phúc.

Tôi từng bị nhiễm trùng xoang và tôi đã dùng kháng sinh nhiều lần mỗi năm. Nhưng theo lời cầu nguyện của Mục sư trưởng cho người bệnh, tôi đã được chữa lành. Trong các bài giảng của ông, tôi nhận ra tại sao tôi lại gặp rắc rối về thuộc linh. Tôi đã trở nên kiêu ngạo với nhân viên của mình tại nơi làm việc. Tôi đã ăn năn về điều đó và Đức Thánh Linh đầy dẫy lòng tôi. Tâm hồn tôi càng thịnh vượng, càng nhận được nhiều phước lành hơn tại nơi làm việc của mình.

Tôi đã tham gia các buổi thờ phượng của Manmin và Daniel Cầu nguyện qua GCN. Thông điệp của Mục sư trưởng đã thay đổi toàn bộ đời sống tôi, và tôi đã chia sẻ về ông ấy và Manmin khắp mọi nơi tôi đến.

Tôi đã ban phát các bài giảng của Tiên sĩ Lee cho mọi người tại nhiều buổi nhóm và họ thực sự thích thú. Khi



tôi thấy họ cảm thấy hạnh phúc với những sứ điệp thiêng liêng, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Mọi người yêu thích sách của ông, đặc biệt *Sứ Điệp Thập Tự Giá*, *Tâm Thước Đức Tin* và *Luật pháp của Đức Chúa Trời*.

Vào đầu tháng 9 năm 2017, tôi cảm thấy rất biết ơn vì đã trở thành thành viên của Manmin. Đó là vì tôi đã được che chở khỏi cơn bão cực mạnh Irma. Ti từ thôn báo cảnh báo cho người dân ở Naples nơi tôi sinh sống về cơn bão Irma được cho sẽ đi qua thành phố của tôi. Họ nghiêm khắc cảnh báo chúng tôi phải di tản.

Nhiều người khuyên chúng tôi phải rời khỏi nhà vì có một cơn kênh phía sau, nhưng mục sư trưởng đã cầu nguyện cho chúng tôi và tôi tin rằng chúng tôi sẽ được che chở. Tôi ở nhà trong sự bình an. Thông thường, nước tràn kênh sau khi mưa, nhưng nước trong kênh phía sau nhà tôi đã giảm. Thật là tuyệt! Tôi cũng nghe nói rằng những người sống cách nhà tôi khoảng 30 phút phải di chuyển trên thuyền vì nước tràn vào. Điều này khiến tôi yên tâm hơn về việc chúng ta đã được che chở trong không gian của người chăn bầy.

Nếu tôi không gặp Mục sư trưởng, ngay cả khi tôi đọc nó nhiều lần, tôi cũng không thể nhận ra ý nghĩa thiêng liêng được thấm nhuần trong các phân đoạn Kinh thánh. Tôi đã đi sai đường mà không tìm thấy sự không thành thật trong tôi. Tôi dâng lời tạ ơn và tôn vinh lên Đức Chúa Trời, Đấng đã kêu gọi tôi làm một thành viên của Manmin.



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin
Phone: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Books
Urim Sách
Phone: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com